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CHUO เพ่ิมทุน 134.99 ล้านหุ้น 

ขายRO 1:2 ราคา 0.20บ./หุ้น 

คาดได้เงิน มิ.ย.61 จากน้ันคืนเจ้าหน้ี

SOLAR เพ่ิมทุนแบบ General 
Manadate จ�านวน 163.24 ล้านหุ้น 

เสนอขาย RO-PO-PP

	 นางปัทมา	วงษ์ถ้วยทอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)	SOLAR	เปิดเผยว่า	ด้วยที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการประชุมครั้งที่	

2/2561	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2561	ได้มีมติมีน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	

326,473,000	หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	แบบมอบอ�านาจทั่วไป	

(General	Mandate)	โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

	 1)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	163,237,000	หุ้น	เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถือ

อยู่

	 2)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	108,824,000	หุ้น	เพื่อ

เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

	 3)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	54,412,000	หุ้น	เพื่อ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด

	 ทั้งนี้	ภายหลังการเพิ่นทุนครั้งนี้จะท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่ม

เป็น	870.6	ล้านบาท	จากเดิมที่	544.12	ล้านบาท	

	 ขณะที่มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2560	ส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานงวดตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560

	 ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	ในวันจันทร์ที่	30	

เมษายน	2561	เวลา	14.00	น.	สถานที่	ณ	ห้องกระดังงา	ชั้น	3	โรงแรม

โกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน	เลขที่	92	ซอยแสงจันทร์	แขวงพระราม	9	

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10320

	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	มีนาคม	2561	เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น

(Record	Date)	ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้

	 นายธันว์	วุฒิธรรม	ประธานกรรมการ	บริษัท	ชูโอ	เซ็นโก	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(มหาชน)	CHUO	เปิดเผยว่า	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ชู

โอ	เซ็นโก	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ครั้งที่	3/2561	ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่	15	มีนาคม	2561	ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก

จ�านวน	674,994,260บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	337,497,130	บาท	

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	1,012,491,390บาท	โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�านวน	134,998,852	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	เพื่อรองรับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	(Rights	Offering)	โดยจะมีการน�าเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ในวันที่	30	เมษายน	2561	เพื่อพิจารณาต่อไป

นั้น

	 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ไม่เกินจ�านวน	

134,998,852	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น	(Rights	Offering)	ในอัตราส่วน	1	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	2	หุ้นสามัญ

ใหม่	ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ	0.20	บาท	มูลค่ารวมไม่เกิน	26,999,770.40	

บาท	และก�าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทส�าหรับการเสนอขาย

ประมาณในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม	2561	โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	ทราบต่อไป

	 ในการนี้บริษัทได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Record	Date)	ในวันที่	9	พฤษภาคม	

2561

	 บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการช�าระคืนเงินกู้แก่เจ้าหนี้

รายต่างๆของบริษัทและสถาบันการเงิน	และเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ของบริษัท	เพื่อให้บริษัทกลับมามีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการ

แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีราย

ได้	ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น	และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาวและแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเพียงพอ

กับแผนการใช้เงินดังกล่าว

	 บริษัทฯคาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิม	(Rights	Offering)	และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(Rights	Offering)	ภายในเดือนมิถุนายน	2561
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SC คาดยอดขายโค้งแรก ดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 

หลังยอดขายคอนโดฯ เซ็นทริครัชโยธินดี 

-ยันไร้แผนเพ่ิมทุนใน 3 ปี 

SELIC คงเป้ารายได้ปีน้ีโตไม่ต�่ากว่า 10%  

ตามการเติบโตในประเทศ-ต่างประเทศ 

คาดงบ Q1/61 ดีกว่า Q1/60 หลังจากได้ก�าลังหนุนตรุษจีน

	 นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ซีลิค	คอร์พ	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SELIC	เปิดเผยว่า	ตั้งเป้ารายได้ปีนี้	(2561)	เติบโตไม่
ต�่ากว่า	10%	จากปีก่อนที่มีรายได้	595	ล้านบาท	เนื่องจากค�าสั่งซื้อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	โดยกลยุทธ์บริษัทปรับโครงสร้างทีมขาย	แบ่งทีม
ขายตามกลุ่มอุตสาหกรรม	หวังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุ
หีบห่อ	อาหารและเครื่องดื่ม	กลุ่มรองเท้าและเครื่องหนัง	รวมถึงเน้นการเจาะ
ตลาดอุตสาหกรรมอื่น	เช่น	เฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า	กลุ่มเฟอร์นิเจอร์	และ
กลุ่มก่อสร้าง	ที่มีแนวโน้มความต้องการใช้กาวอุตสาหกรรมสูง		
	 ขณะที่การขยายฐานลูกค้าปีนี้จะพยายามเพิ่มปริมาณการขายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น	ส่วนตลาดต่างประเทศจะเพิ่มกลุ่มลูกค้า	โดย
เฉพาะประเทศกลุ่ม	CLMV	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และกลุ่มตะวันออกกลาง	
ซึ่งคาดหวังสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศในปีนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	45%	จากเดิม
ที่อยู่ราว	30-40%	 	
	 นายเอก	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีแผนที่จะปรับโครงสร้าง
ทีมขายเพื่อรองรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	โดยมุ่งเน้นถึงการให้
บริการด้วยแนวคิด	Customer	Centric	รวมไปถึงการยกระดับการผลิต	เพื่อ
รองรับการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศ	และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	และ
กลุ่มตลาดใหม่	ทั้งนี้การปรับโครงสร้างทีมขายดังกล่าวจะท�าให้การบริการ
และการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าได้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น	นอกจาก

นี้	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ	
อาหารและเครื่องดื่ม	กลุ่มรองเท้าและเครื่องหนัง	รวมถึงเน้นการเจาะตลาด
อุตสาหกรรมอื่นๆ	โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า	กลุ่มเฟอร์นิเจอร์	และ	กลุ่ม
ก่อสร้าง	ซึ่งล้วนแต่มีการเติบโตส่งผลให้ความต้องการใช้กาวอุตสาหกรรมสูง
ขึ้นด้วย	
	 ส�าหรับแนวโน้มไตรมาส	1/61	คาดว่าน่าจะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน	
เนื่องจากตลาดได้รับอานิสงส์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	รวมถึงอุตสาหกรรมมี
การใช้กาวอุตสาหกรรมสูงขึ้น	จากการสนับสนุนของภาครัฐ	ที่ให้มีการส่ง
ออกมากขึ้น
	 ส่วนงบลงทุนปีนี้	บริษัทจะใช้	3-5%	ของรายได้รวม	เพื่อวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
	 "ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้รายได้จะโตกว่าปีก่อน	ทั้งในประเทศเเละต่าง
ประเทศ	เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมาได้รับเเรงหนุนจากเทศกาลตรุษจีน	ท�าให้มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น	ส�าหรับเเนวโน้มอุตสหกรรมในปีนี้	มองว่าดีขึ้นกว่าปี	ก่อน	
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน	ซึ่งน่าจะส่ง
ผลมาจากการสนับสนุนภาครัฐที่มีการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น	รวม
ถึงการเพิ่มทีมขายเข้าไปในต่างประเทศ	เพราะฉะนั้นเราคิดว่าทีมขายต่าง
ประเทศจะท�าได้ดี	เเละท�าให้คาดว่าปริมาณการขายจะเติบโตได้ดีกว่าปีนี้	เป็น	
45%	ส่วนในประเทศไทยอยู่ที่	55%	"	นายเอก	กล่าว

	 นายอรรถพล	สฤษฎิพันธาวาทย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุน
องค์กร	บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SC	เปิด
เผยว่า	คาดผลประกอบการไตรมาสแรกในปี	2561	จะดีกว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อนในแง่ของยอดขายอยู่ในเกณฑ์ดี	คาดว่าจะดีกว่า	ไตรมาส	1/60	ที่ท�ายอด
ขายได้	3.4	พันล้านบาท	หลังเปิดโครงการ	Centric	รัชโยธิน	มูลค่า	1.5	พัน
ล้านบาท	มีผลตอบรับดี	โดยสามารถสร้างยอดขายได้สูง	
	 ขณะที่บริษัทตั้งเป้ายอดขายเและรายได้ปีนี้อยู่ที่	17,000	ล้านบาท	จาก
ปีก่อนที่ท�าได้	15,000	ล้านบาท	โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน	(Backlog)	
9,703	ล้านบาท	ซึ่งจะรับรู้ปีนี้	50%	โดยแบ่งเป็นแนวสูง	30%	และ	แนวราบ	
20%	และ	ในปี	62	และ	63	จะรับรู้ปีละอีก	25%
	 ด้านงบลงทุนบริษัทฯ	ตั้งไว้ที่	10,000	ล้านบาท	ซึ่งจะใช้ในการจัดหา
ที่ดินเพื่อรองรับโครงการใหม่ๆ	จ�านวน	9,000	ล้านบาท	ที่เหลืออีก	1,000	
ล้านบาท	จะใช้ในการขยายพอร์ตการลงทุนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งจะ
ลงทุนซื้ออพาร์ทเม้นท์	เพื่อสร้างออฟฟิศ	ส�านักงานส�าหรับเช่า	ส�าหรับกลุ่ม
เป้าหมายจะเป็นเมืองหลักที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี	การศึกษา	โดย
คาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทน	(IRR)	กว่า	15%	โดยคาดเห็นความชัดเจนใน
ครึ่งปีหลัง
	 ส�าหรับมีแผนเปิดโครงการใหม่มีแผนเปิด	19	โครงการใหม่	แบ่ง
ออกเป็นแนวราบ	จ�านวน	17	โครงการ	มูลค่า	15,000	ล้านบาท	,แนวสูง

(คอนโดมิเนียม)	จ�านวน	2	โครงการ	มูลค่า	4,000	ล้านบาท	โดยจะเน้น
แบรนด์ที่มีราคาขายต�่ากว่า	8	ล้านบาท	ให้ฐานลูกค้ามีความหลากหลายมาก
ขึ้น	โดยจะเปิดโครงการในช่วงไตรมาสที่	1/2561	จ�านวน	2	โครงการ	แบ่ง
เป็นแนวราบ	1	โครงการ	มูลค่า	750	ล้านบาท	และ	แนวสูง	(คอนโดมิเนียม)	
1	โครงการ	มูลค่า	1,500	ล้านบาท	ซึ่งคอนโดมิเนียมได้เปิดไปแล้วภายใต้
แบรนด์	Centric	Ratchayothin	ปัจจุบันมีอัตราจองแล้ว	60%	ของโครงการ
ทั้งหมด	และคาดว่าหลังจากปิดยอดขาย	ท�าให้ยอดขายดีกว่าช่วงเดียวกัน
จากปีก่อน	ขณะที่มีแผนที่จะขยายโครงการไปในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ซึ่งจะเปิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา	จ�านวน	
2	โครงการ	
	 นายอรรถพล	กล่าวเพิ่มเติมว่า		ปัจจุบันทางบริษัทมียอดขายที่รอการ
โอน	(Backlog)	จากปีก่อนอยู่ที่	9,703	ล้านบาท	ซึ่งจะรับรู้ในปีนี้	50%	จะมา
จากแนวราบ	20%	แนวสูง	30%	ที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป	ปีละ	25%	
	 ขณะที่บริษัทยังตั้งเป้ายอดขาย	3	ปี	(2561-2563)	มีรายได้
แตะ	60,000	ล้านบาท	โดยจะมาจากโครงการแนวราบ	65%	แนวสูง
(คอนโดมิเนียม)	30%	และออฟฟิศ	ส�านักงานเพื่อเช่า	อีก	5%	
	 	ส�าหรับปัจจุบันหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E)	อยู่ที่	1.58	เท่า	ขณะ
ที่มีกระแสเงินสด	และ	วงเงินจากธนาคารพาณิชย์ในระดับสูง	โดยบริษัทไม่มี
แผนเพิ่มทุนในช่วง	3	ปีนี้
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บอร์ด PTT เสนอชื่อชาญศิลป์ ตรีนุชกร น่ังCEO 

ควบกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ 

ต่อจาก เทวินทร์ วงศ์วานิช 

 XO ต้ังเป้ารายได้ปี 61 โต 10% จากปีก่อน  

จากความต้องการในตลาดตปท.หนุน 

พร้อมเน้นคุมต้นทุน ดันก�าไรสุทธิโตกว่าปีก่อน

	 นายจิตติพร	จันทรัช	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอ็กโซติค	ฟู้ด	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	XO	เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในปี	2561	คาดว่า

แนวโน้มผลการด�าเนินงานจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา	ตั้งเป้าหมายราย

ได้เติบโต	10%	และก�าไรสุทธิเติบโตกว่าปีก่อน	จากภาพรวมตลาดซอส

ปรุงรส	น�้าจิ้ม	และเครื่องประกอบอาหารไทยยังคงได้รับความนิยม

ในตลาดต่างประเทศ	เป็นโอกาสของบริษัทฯ	ในการขยายตลาดและมี

ความต้องการซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันมียอดขายจาก

การส่งออกราว	99.8%	และมีสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน�้าจิ้มเป็นราย

ได้หลักของบริษัทฯ	มีสัดส่วนประมาณ	71.86%	ของรายได้ทั้งหมด	

	 ส�าหรับโรงงานแห่งใหม่แห่งที่	2	ตั้งอยู่ในนิคมอมตะซิตี้	จ.ระยอง	

สามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว	สนับสนุนก�าลังการ

ผลิตสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน�้าจิ้มให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว	และ

จะเป็นกุญแจส�าคัญในการผลักดันให้ยอดขายเติบโตในอนาคต	

	 "ปีนี้เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจ	XO	จะเติบโตขึ้นตามทิศทางออเดอร์

ที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	และราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงในปีนี้ส่ง

ผลดีต่อบริษัทฯ	ประกอบกับหลังโรงงานใหม่แล้วเสร็จ	จะสนับสนุนให้

บริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตซอสปรุงรส	และน�้าจิ้มต่างๆ	เพิ่มขึ้นจากเดิม

อีกเท่าตัว	ท�าให้สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วกว่าโรงงานเก่า	ตอบ

รับความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที	และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ตอบ

สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	นอกจากนี้	มุ่งหาช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย	ออกงานแสดงสินค้าเพื่อตอกย�้า

แบรนด์	และขยายฐานลูกค้าเพิ่ม	เป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนยอด

ขายให้เติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง"	นายจิตติพร	กล่าว	

	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปตท.)	PTT	เปิดเผยว่า	คณะ

กรรมการบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปตท.)	ในการประชุมครั้ง

ที่	3/2561	เมื่อวันที่16	มีนาคม	2561	ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะ

กรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่	ปตท.	ได้เสนอชื่อ	นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	คนใหม่	

ต่อจาก	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	โดยให้มีผลในวันที่	31	สิงหาคม	

2561	และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	1	ปี	8	เดือน	นับจากวันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง	(เนื่องจากนายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	จะมีอายุครบ	60ปี	

บริบูรณ์ในวันที่	12	พฤษภาคม	2563)	ซึ่งกระบวนการสรรหาด�าเนิน

การด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด	ตาม

มาตรา	8	จัตวา	วรรค	3	แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และฉบับที่

แก้ไขเพิ่มเติม

	 ทั้งนี้	นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	จะต้องด�าเนินการเจรจาค่า

ตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบ

แทนฯ	หลังจากนั้นจะได้น�าผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกร

รมการปตท.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็น

ทางการต่อไป
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด เฟด ข้ึนอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25%

จากระดับ 1.25-1.50% เป็น 1.50-1.75% 

ในการประชุมรอบท่ีสองของปีน้ี ในวันท่ี 20-21 มี.ค.

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	(เฟด)	จะมีมติปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก	0.25%จากระดับ	1.25-1.50%	เป็น	1.50-

1.75%	ในการประชุมรอบที่สองของปีนี้	ในวันที่	20-21	มีนาคม	2561	ทั้งนี้	

ท่ามกลางปัจจัยที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ	ขยายตัวในระดับสูงกว่าระดับศักยภาพ	

โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่อัตราว่างงานมีโอกาสที่จะลดลงท�าสถิติต�่าที่สุดใน

รอบกว่า	5	ทศวรรษ	คงเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ	ขยายตัวร้อนแรง

เกินไป	ขณะที่พัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ	ที่ค่อนข้างทรงตัวบ่ง

ชี้ว่าเฟดยังไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งจังหวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในช่วงนี้	

	 เฟดน่าจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก	0.25%	ในการประชุม

นโยบายการเงินรอบที่สองของปีนี้	โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

	 การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ	ในระดับที่สูงกว่าระดับศักยภาพ	

กอปรกับแรงหนุนจากมาตรการทางการคลังอาจน�ามาสู่ประเด็นความเสี่ยง

ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ	อาจจะขยายตัวร้อนแรงเกินไปได้	ทั้งนี้	เครื่องชี้เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ	ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงกว่าระดับศักยภาพ	โดย

เฉพาะตลาดแรงงานที่ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นการจ้างานนอกภาคเกษตรในรอบ	

3	เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ	242,000	ต�าแหน่งต่อเดือน	ขณะที่อัตราการว่าง

งานอยู่ที่ระดับ	4.1%	ทั้งนี้	หากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับ

ที่สูงกว่า	200,000	ต�าแหน่งต่อเดือนต่อเนื่อง	อาจส่งผลให้อัตราการว่างงาน

สหรัฐฯ	ท�าสถิติต�่าที่สุดในรอบกว่า	5	ทศวรรษในปีนี้	อันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่

ท�าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ	ขยายตัวร้อนแรงเกินไปและอาจสะสมความเปราะบาง

ในระยะข้างหน้าได้

	 พัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ	ปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางที่

สอดคล้องกับมุมมองของเฟดและไม่ได้ส่งสัญญาณปรับเร่งขึ้นอย่างร้อน

แรง	ทั้งนี้	อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ	ทยอยปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับเงินเฟ้อเป้าหมาย

ของเฟดมากขึ้น	โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ	เดือนกุมภาพันธ์ขยาย

ตัว	2.2%YoY	โดยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า	แต่ชะลอลงเมื่อ

เทียบกับระดับการเปลี่ยนแปลงในเดือนก่อน	ขณะที่ตลาดการเงินคลายความ

กังวลต่อโอกาสที่เฟดจะเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปบาง

ส่วน	อันสะท้อนจากคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐฯ	ในระยะข้างหน้าที่ปรับลด

ลงและทรงตัวที่ระดับ	2.8%	ทั้งนี้	การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง

เดือน	กุมภาพันธ์	ที่ขยายตัวที่	0.1%MoM	ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยาย

ตัว	0.3%MoM	ยังคงบ่งชี้ถึงพัฒนาการเงินเฟ้อที่ทยอยปรับขึ้นอย่างค่อย

เป็นค่อยไป	แม้ว่าการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์จะปรับขึ้นในระดับสูงกว่า	

300,000	ต�าแหน่ง	อันสนับสนุนการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่เร่ง

รีบของเฟดมากนัก	

	 มองไปข้างหน้า	เฟดน่าจะยังคงย�้าถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	ทั้งนี้	ตลาดคงจับตาการประชุมเฟดในวันที่	20-21	

มีนาคม	2561	นี้	เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มในการด�าเนิน

นโยบายการเงินของเฟดภายใต้การน�าของนายเจอโรม	พาวเวล	เป็นครั้ง

แรก	โดยในการประชุมครั้งนี้	เฟดจะมีการเปิดเผยมุมมองเศรษฐกิจครั้งใหม่	

อันคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณถึงมุมมองการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ในเชิงบวกมากขึ้น	โดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจ	และตลาดแรงงาน	

อย่างไรก็ดี	ในส่วนของมุมมองเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก	

ทั้งนี้	จุดสนใจอีกจุดหนึ่งของการประชุมครั้งนี้	คงหนีไม่พ้นการส่งสัญญาณ

ถึงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟด	โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	

มองว่า	เฟดน่าจะยังส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจ�านวน	

3	ครั้งในปีนี้	โดยเฟดคงจะติดตามประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยหนุนการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ	อีกระยะ	โดยหากพัฒนาการของเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ	ยังคงรักษาการเติบโตในระดับที่สูงกว่าศักยภาพต่อเนื่อง	ก็มีโอกาสที่

เฟดอาจจะส่งสัญญาณในการเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน

ระยะข้างหน้าได้

	 ส�าหรับผลต่อประเทศไทย	การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดใน

ครั้งนี้	คงส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ	และ

ไทยกว้างขึ้นอันอาจท�าให้มีเงินทุนบางส่วนไหลออกไป	ในขณะที่การปรับขึ้น

ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยคงเกิดขึ้นในระดับที่น้อยกว่าการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ	ทั้งนี้	ในส่วนของ

อัตราดอกเบี้ยของไทยยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	โดย

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศคงจะขึ้นกับการส่งสัญญาณทางการเงินของ

คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย	ส�าหรับผลกระทบต่อทิศทางของ

ค่าเงินบาท	แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีเงินทุนไหลออกไปบางส่วน	แต่ยังไม่มี

น�้าหนักมากพอที่จะท�าให้ทิศทางค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า	เนื่องจากปัจจัย

กดดันค่าเงินบาทระยะนี้มาจากความเสี่ยงด้านการเมืองสหรัฐฯ	ที่อยู่ในระดับ

สูง	รวมทั้ง	ท่าทีของการด�าเนินนโยบายการค้าของสหรัฐฯ	ที่แข็งกร้าวมาก

ขึ้น	อันส่งผลให้มีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ	ออกมา	จากความกังวลต่อความ

เสี่ยงสงครามการค้า	กอปรกับการขาดดุลการคลังในระดับสูง	ซึ่งคงเป็น

เหตุการณ์ที่อาจจะกดดันการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯอีกระยะ		
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ก.ล.ต. รับทราบความเดือดร้อนของผู้ลงทุน 

และก�าชับให้กรรมการ IFEC แก้ไขปัญหาโดยเร็ว

	 ตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายยย่อยของ	IFEC	ได้เดินทางมาที่	ก.ล.ต.	เพื่อ

ให้ช่วยเร่งรัดให้คณะกรรมการ	IFEC	แก้ไขปัญหาเพื่อให้บริษัทสามารถ

กลับมาด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ	ในวันที่	16	มีนาคม	2561	นั้น

	 นางสิริวิภา	สุพรรณธเนศ	ผู้ช่วยเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	ก.ล.ต.	รับ

ทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ	IFEC	และที่ผ่านมา	ก.ล.ต.	

ไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	และด�าเนินการในหลายวิถีทางเพื่อจะช่วย

แก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดย	ก.ล.ต.	ได้เชิญกรรมการและผู้บริหาร	รวมทั้ง

ผู้ถือหุ้นเข้ามาหารือร่วมกัน	แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	จึงท�าให้

ปัญหาที่	IFEC	ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ยังคงยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน

	 เนื่องจาก	IFEC	เป็นบริษัทมหาชน	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องด�าเนิน

การภายใต้ขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

พ.ศ.	2535	ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง

พาณิชย์	ที่ผ่านมามีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องตีความในหลายกรณี	ซึ่ง	

ก.ล.ต.ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาอย่างต่อเนื่อง	แต่ใน

ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

	 ก.ล.ต.	เห็นว่า	IFEC	มีผู้ถือหุ้นจ�านวนมาก	การจัดให้มีการประชุมผู้

ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด	ภายใต้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็น

วิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอชื่อและเลือกตั้งบุคคล

ที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ	ท�าหน้าที่

บริหารกิจการ	IFEC	ต่อไป	ซึ่ง	ก.ล.ต.	ได้มีหนังสือให้กรรมการ	IFEC	

ชี้แจงแล้ว	หากกรรมการ	IFEC	ไม่ด�าเนินการใด	ๆ	ก.ล.ต.	อาจพิจารณา

ว่ากรรมการ	IFEC	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	

และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	ตามมาตรา	89/7	แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์ฯ	นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นของ	IFEC	สามารถใช้สิทธิ

ตามมาตรา	100	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดฯ	เพื่อขอให้

กรรมการบริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย	

	 ทั้งนี้	ที่ผ่านมา	ก.ล.ต.	ได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของ	IFEC	ใน

หลายทาง	โดยในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย	ก.ล.ต.	ได้กล่าวโทษกับ

อดีตกรรมการที่กระท�าผิดตามกฎหมายไปแล้ว	ส�าหรับประเด็นในเรื่อง

ข้อร้องเรียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนของ	IFEC	ทั้งในและต่าง

ประเทศ	ก.ล.ต.	อยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ซึ่งต้องใช้

เวลาในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งหากพบว่ากรรมการ

หรือผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด	

ก.ล.ต.	จะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งรัดโดยเร็วต่อไป
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มาแล้ว	ตลาดหุ้นไทย	ยังแข็งแรง	แกร่ง	หากSET	

หลุด	1,800	จุด	ก็ไม่ได้น่ากลัวแต่ประการใด	ด้วยการเมือง	มีความชัดเจน	

เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง	มีอนาคตสดใส	รออยู่ข้างหน้า	สภาพคล่องสูง..

อีกนานกว่า	ดอกเบี้ยในประเทศ	จะขยับขึ้น	เลือกหุ้น	เลือกเล่นหุ้น	แม่มดน้อย	

อยากให้ช้อนหุ้นดี	มีปัจจัยพื้นฐาน	พิมพ์นิยม	(ฮิตตลอดกาลยิ่งดี)

	 ศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,811.76	จุด	ลดลง	4.32	จุด	หรือ	

0.24%	มูลค่าการซื้อขาย	76,035.35	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	

1,056.53	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	169.05	ล้านบาท

นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	1,442.13	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศ

ซื้อสุทธิ	216.56	ล้านบาท

	 แม่มดน้อย	ขอแสดงความยินดีกับ	ชาญศิลป์	ตรีนุชกร	ได้รับเลือกเป็น	

CEO-MD	ใหญ่	PTT	แทน	

เทวินทร์	วงศ์วานิช	เริ่มงานวัน

แรก	31	สิงหาคมนี้	หลังคณะ

กรรมการสรรหาได้พิจารณา

คุณสมบัติของนายชาญศิลป์	

ตามกฎหมายแล้ว	และตามข้อมูล

ที่	ปตท.	ได้รับทราบนั้น	นาย

ชาญศิลป์	ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าว

หาโดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

กรณีการลงทุนในธุรกิจปาล์ม

ตามที่มีข่าวแต่อย่างไร	จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน	ไม่มีลักษณะต้องห้ามใน

การเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ	และบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

	 จิตติพร	จันทรัช	เอ็มดี	เอ็กโซติค	ฟู้ด	XO	มั่นใจปีนี้	ก�าไรชนะปี60	ชัวร์	

ขอให้เชื่อใจได้เล้ยคร้า	ตอนนี้โรงงานใหม่แห่งที่	2	นิคมอมตะซิตี้	จ.ระยอง	

สามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว	สนับสนุนก�าลังการผลิตสินค้า

กลุ่มซอสปรุงรสและ	น�้าจิ้มให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว	ส่วนรายได้โต10%	ตาม

ตลาดต่างประเทศโต	เรียกว่า	ปีนี้XO	ตั้งป้อมบริหารต้นทุน	แม้ต้นทุนวัตถุดิบ	จะ

มีแววลดลงก็ตาม	แต่เพื่อก�าไรแบบหนาๆค่ะ

	 ก.ล.ต.	แจ้งให้บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)	(EARTH)	ชี้แจง

ข้อมูลเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน	

จ�านวน	2	แห่ง	ในประเทศอินโดนีเซีย	และให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน	30	วัน

	 พลัน	แม่มดน้อย	เห็น	เจ๊ชุตินันท์	กิจส�าเร็จ	ลาออกจาก	กก.FER	แล้ว	เหตุมี

ภารกิจหลายประการ	มีผล	15มี.ค.61	แบบนี้ก็เหลือแต่นู๋	เดือนพรรณ	ลีลาวิวัฒน์	

CEO	FER	คนเดียว	งานนี้	คงได้พิสูจน์ฝีมือการท�างานเต็มที่	เพราะเลือกได้เอง	

ตัดสินใจได้	เอง	สู้ๆ	ลุยๆ	กันไปค่ะ

	 พ่อมดน้อย	ดินแดนทิสโก้	ยังคงมุมมองต่างชาติจะกลับมาซื้อคืนในช่วง

เดือน	มี.ค.	–	เม.ย.นี้	และน่าจะช่วย	SET	Index	ขยับขึ้น	แต่ความหวังของเรา

ที่จะขึ้นไปท�าจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ	1,900	จุดเป็นไปได้ยากแล้ว	หลัง	SET	Index	

ผันผวนจนหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นในทางปัจจัย	เทคนิค	อย่างดีคงท�าได้

แค่ขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ	1,850	จุดและแกว่งในลักษณะไซด์เวย์กรอบ

กว้างมีแนวรับส�าคัญ	1,790-1,800	,	1,760	จุด	และแนวต้านส�าคัญ	1,820	,	

1,850	จุด	ตามล�าดับ	

	 ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุน	ส�าหรับนักลงทุนที่ยังถือครองหุ้นอยู่มาก	แนะ

หาจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มช่วงตลาดรีบาวด์หรือปรับตัวขึ้นทดสอบ

บริเวณแนวต้านข้างต้น	ส�าหรับการเข้าเทรดดิ้งระยะสั้น	ต้องเป็นนักลงทุนที่รับ

ความเสี่ยงได้สูง	และควรท�าอย่างระมัดระวัง-มีจุด	Stop	Loss	เสมอ	โดยเฉพาะ

หาก	SET	Index	หลุดแนวรับบริเวณ	1,760	จุด

	 OCEAN	เข้าสู่โหมดความร้อนแรงไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว	วันนี้	เครื่องยนต์	

จะยังคงแรงหรือมอดหรือขยับไปต่อ	เป็นอะไรต้องติดตาม	ท่ามกลางข่าวสาร	

OCEAN	ผลักดันให้พื้นฐานเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่ยังไม่ปรากฎออกมา....พึงระวัง	

ส�าหรับนักซิ่ง	ไร้เดียงสา

ยังแข็ง

บล.ธนชาต	:	AAV	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.20	บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด	คอม	:	AGE	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.16	บ.

บล.เออีซี	:	BCH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.60	บ.

บล.ฟิลลิป	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	24.60	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	DRT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.50	บ.

บล.บัวหลวง	:	GFPT	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.00	บ.

		บล.เออีซี	:	JKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.80	บ.

		บล.ฟิลลิป	:	MTLS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	54.50	บ.

		บล.บัวหลวง	:	ORI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	27.00	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SVI	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	

		ที่	4.30	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	JKN	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	

		ที่	17.05-17.95	บ.
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